



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.)  
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ นั้น

บัดนี้การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่ง  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประกาศตามเอกสาร  
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม  
และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด  
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตาม  
ประกาศรับสมัครสอบจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบและได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด  
ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่า  
เป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
โปรดนำหลักฐานซึ่งได้แก่ ใบสมัคร เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงาน ป.ป.ส.  
อาคาร ๑ ชั้น ๑ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑ - ๑๙  
๐๑ ๑๑๐๖๑ หรือ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrm@oncb.go.th ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ สำนักงาน ป.ป.ส. จะประกาศรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันฯ  
เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย ไชยมงคล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด